

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดสงขลา รอบ 2/2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	จัดทำแผนป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติด้าน การเกษตร และเตรียมการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ เกษตรกรที่อาจได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ภัยพิบัติ	เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความ เดือดร้อนของ เกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ในจังหวัดสงขลา	มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ในจังหวัดสงขลา	- การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำ แผนทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการ ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติได้  -เจ้าหน้าที่และทีมบูรณาการจัดการ ด้านแผนงาน ปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  -มีการวางแผนเป็นขั้นตอน (กรณีก่อนเกิดภัย ขณะ เกิดภัย และหลังการเกิดภัย) ได้เป็นอย่างดี  -สามารถสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี  -สามารถดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนจากราชการให้กับเกษตรกรกรณีมีการ ประกาศภัยพิบัติ	ไม่มีปัญหา เนื่องจาก สามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อหากเกิดภัยพิบัติ ทุกหน่วยงานพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนที่ได้กำหนดไว้
2	ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่ สุนัข และแมว	มีการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าแก่สุนัข แมวในพื้นที่ ๑๖ อำเภอในจังหวัด สงขลา	มีการบูรณาการของหน่วยงานในการ ให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวในพื้นที่ 16 อำเภอ	เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ บูรณาการร่วมกันปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ ประชาชนตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การเกิด โรคได้เป็นอย่างดี	ไม่มีปัญหา เนื่องจาก สามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ และทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้บูรณาการใน การปฏิบัติงานร่วมกันได้ เป็นอย่างดี

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
3	การผลิตสัตว์พันธุ์ดีด้วยวิธี การผสมเทียม	การผลิตสัตว์พันธุ์ดี ด้วยวิธีการผสม เทียม จำนวน ๑,๗๗๕ ตัว	ให้บริการผสมเทียม จำนวน 2,382 .ตัว	เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผสมเทียมมีการประสาน การปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางการดำเนินโครงการ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ไม่มีปัญหา เนื่องจาก เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้